

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ  
**SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề nghị điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 - Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An.

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Năm 2022, hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Mông, tỉnh Nghệ An được Bộ Nông nghiệp và PTNT giao 6.656 triệu đồng kế hoạch vốn theo Thông báo số 36/BNN-KH ngày 05/01/2022. Sau khi được giao kế hoạch vốn, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Chủ đầu tư) đã khẩn trương phối hợp với Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (đơn vị quản lý dự án) và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện, giải ngân theo quy định. Đến nay, Chủ đầu tư và Ban quản lý dự án đã hoàn thành được 6/13 gói thầu đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trong thời gian vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được nhiều văn bản chỉ đạo, đơn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án của Bộ Nông nghiệp và PTTN, UBND tỉnh Thanh Hóa, Cục Quản lý xây dựng công trình và các đơn vị có thẩm quyền. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Sở Nông nghiệp và PTNT đã nhiều lần tổ chức họp và có văn bản đơn đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa (Ban QLDA) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, phân đấu giải ngân toàn bộ vốn được giao trước ngày 31/01/2023, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các hồ sơ, công việc có liên quan để thực hiện công tác bồi thường tái định cư khi dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban QLDA tại các văn bản số 1112/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 28/10/2022 và số 1196/BQLDANN-KHTH ngày 29/11/2022 (có các văn bản gửi kèm theo), hiện nay Quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của dự án đầu tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT mới chỉ dự kiến một phần vốn (7.500 triệu đồng) để tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; các nội dung công việc cụ thể của hợp phần chưa được xác định trong Quyết định phê duyệt dự án và tổng mức đầu tư (điều chỉnh) của dự án. Vì vậy, Ban QLDA báo cáo hiện nay không có đủ cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai các công việc tiếp theo; đồng thời, trong năm 2022 chỉ có khả năng giải

ngân được 968,3 triệu đồng; còn lại 5.687,7 triệu đồng vốn đã được giao kế hoạch năm 2022 không có khả năng giải ngân.

Trên cơ sở báo cáo của Ban QLDA tại các văn bản nêu trên và tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo và kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét một số nội dung sau:

- Xem xét, điều chuyển 5.687,7 triệu đồng vốn đã giao năm 2022 cho dự án khác hoặc cho phép kéo dài thời gian thực hiện, giải ngân số vốn trên sang năm 2023.

- Sớm phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa tại Văn bản số 14958/UBND-NN ngày 07/10/2022 để có cơ sở triển khai thực hiện các công việc tiếp theo.

Kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, giải quyết./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Vụ Kế hoạch (b/c);
- Cục Quản lý XDCT (b/c);
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN&PTNT;
- Lưu: VT, KHTC.

**GIÁM ĐỐC**

**Cao Văn Cường**